



รายงาน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2

กรกฎาคม 2566



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://ita.ipst.ac.th/?p=2890

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1.การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ (BOQ) ในโครงการก่อสร้าง	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและปรับราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	สสวท. ได้ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามขั้นตอน อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างต่อไป
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาข้อมูลการตรวจรับที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานก่อสร้างและการจ้างงาน ควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารสัญญา วันที่ 9 มีนาคม 2566

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ลงพื้นที่จริงแต่ตรวจรับจากเอกสารที่ส่งมอบ ซึ่งผลงานที่ส่งมอบอาจไม่ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา	ปานกลาง	ระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกำกับโครงการและวางแนวทางขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเพื่อไม่ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) จากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง
		สสวท. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการก่อสร้างอาคาร สสวท. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างอาคาร สสวท. รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างอาคารของ สสวท. เสนอคณะกรรมการ สสวท. อย่างต่อเนื่อง	สสวท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการก่อสร้างอาคาร ตามคำสั่ง สสวท. ที่ 187/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน มีการประชุมแล้วจำนวน 7 ครั้ง
		คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้	มีการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารรับรองตนเอง และอยู่ระหว่างนำเสนอให้คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องทุกคนพิจารณาลงนาม